

เตอร์กิช แอร์ไลน์ จับมือ Love Army for Somalia ปันน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยแล้งและภาวะอดอยากในโซ มาเลีย



สายการบินนานาชาติชั้นนำของแอฟริกาส่งเครื่องบินเที่ยวที่สองบรรทุกเสบียงเต็มลำต่อชีวิตผู้หิวโหยในโซมาเลีย

เตอร์กิช แอร์ไลน์ สายการบินที่บินไปยังประเทศต่างๆ มากกว่าสายการบินอื่นใดในโลก และสายการบินนานาชาติชั้นนำของแอฟริกาที่เปิดเส้นทางบินมากถึง 51 เส้นทางในภูมิภาค ได้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำในด้านการตอบแทนสังคมในพื้นที่ยากไร้ที่สุดในโลก

(โลโก้: <http://photos.prnewswire.com/prnh/20161024/431899>)

(รูปภาพ: http://mma.prnewswire.com/media/546320/Turkish_Airlines_Somalia.jpg)

เตอร์กิช แอร์ไลน์ ได้ให้การสนับสนุนกลุ่ม Love Army for Somalia (ที่มีคนดังในโลกโซเชียลอย่าง เจอโรม ฌาร์ และ เคซีย์ นีสแตท รวมถึงนักแสดงมากฝีมืออย่าง เบน สติลเลอร์ เป็นหัวหอก) ในการส่งมอบความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยแล้งและภาวะอดอยากในโซมาเลีย โดยอาหารนับร้อยตันได้ถูกจัดส่งไปให้ชาวโซมาเลียนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 เป็นต้นมา

เตอร์กิช แอร์ไลน์ คือสายการบินที่เชื่อมโยงหลากหลายจุดหมายปลายทาง วัฒนธรรม และผู้คนทั่วโลกเข้าด้วยกัน ทั้งยังขึ้นชื่อในเรื่องการบินน้ำใจไปทั่วแอฟริกา สำหรับโครงการล่าสุดที่เตอร์กิช แอร์ไลน์ มอบความช่วยเหลือแก่ 24 ประเทศในแอฟริกา นั้น มีทั้งการสร้างและปรับปรุงโรงเรียน สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า สถานพยาบาล รวมถึงให้การศึกษาคาดูไข้หวัดใหญ่ ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์แก่สถานพยาบาลที่ตั้งอยู่นอกเขตเมือง ตลอดจนร่วมมือกับหน่วยงานและโรงพยาบาลท้องถิ่นเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์

เตอร์กิช แอร์ไลน์ เป็นสายการบินนานาชาติเพียงหนึ่งเดียวที่บินไปยังโซมาเลีย และมอบความช่วยเหลือด้านอาหารที่จำเป็นอย่างยิ่งให้แก่ชาวโซมาเลียที่กำลังทุกข์ทรมานจากภัยแล้งอันแสนสาหัส โดยเด็ก ๆ หลายล้านชีวิตเสี่ยงต่อภาวะขาดสารอาหารอย่างรุนแรง

เมื่อเซเลบดั่งแห่งโลกโซเชียลอย่าง เจอโรม ฌาร์ ทวิตข้อความขอให้เตอร์กิช แอร์ไลน์ ช่วยส่งเครื่องบินขนอาหารไปยังโซมาเลีย ทางสายการบินก็ตอบตกลงทันที โดยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เครื่องบินเที่ยวแรกได้ขนอาหารเสริม

สำหรับเด็กจำนวน 60 ตันไปที่กรุงโมกาดิชู เพื่อทำการแจกจ่ายในทันที

จากนั้นเครื่องบินเที่ยวที่สองได้ขนอาหารเสริมสำหรับเด็กอีก 60 ตันไปยังโซมาเลียเมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา

ในโอกาสนี้ คุณเอ็ม. อิลเกอร์ โอซี ประธานคณะกรรมการบริหารสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ กล่าวว่า “หลังจากที่มีเสียงเรียกร้องจากโลกโซเชียลให้เราช่วยเหลือโซมาเลีย ทางเราก็ตอบรับทันที เรายินดีที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการ #LoveArmyForSomalia ด้วยการส่งเครื่องบินขนส่งอาหารและปัจจัยต่างๆไปช่วยเหลือชาวโซมาเลีย และล่าสุดเราก็ได้ส่งอาหารเสริมอีก 60 ตันไปให้กับเด็กๆในโซมาเลีย ทั้งนี้ เเตอร์กิช แอร์ไลน์ ภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่เชื่อมโยงแอฟริกากับทั่วโลก และภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการตอบสนองสังคมด้วยการช่วยเหลือชาวแอฟริกา”

ขณะเดียวกัน เจอโรม มาร์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า “สิ่งที่ช่วยขับเคลื่อนให้เกิดความเคลื่อนไหวในครั้งนี้ก็คือ การที่ผู้คนจากทั่วโลกร่วมแรงร่วมใจกัน เราทุกคนต่างเชื่อมั่นว่าอะไรก็เป็นไปได้หากเราร่วมมือกันทำให้เป็นจริง”

หลังจากที่อาหารและปัจจัยต่างๆ เดินทางไปถึงกรุงโมกาดิชูแล้ว บรรดาองค์กรเอ็นจีโอซึ่งรวมถึง ARC ก็ได้รับช่วงต่อเพื่อทำการขนส่งภาคพื้นดินและแจกจ่ายปัจจัยต่างๆ ถึงมือเด็กๆและครอบครัวที่กำลังรอรับการช่วยเหลือ

เตอร์กิช แอร์ไลน์ ให้คำมั่นว่าจะยื่นเคียงข้างชาวโซมาเลียในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ในฐานะสายการบินนานาชาติเพียงหนึ่งเดียวที่บินไปยังโซมาเลีย

ติดต่อฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์

Turkish Airlines Inc.

Office of Media Relations

General Management Building

34149, Yesilkoy-Istanbul

โทร. +90(212)463-63-63 – 11153 / 11173

แฟกซ์: +90(212)465-2078

อีเมล: press@thy.com

ที่มา: เเตอร์กิช แอร์ไลน์